



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Cửu Thập Nhứt Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI

9315 Bolsa Ave, Box 84, Westminster, CA 92683

(260) 226-3241 – info@caodaiyouth.org - <http://www.caodaiyouth.org>

Tâm Thư Kêu Gọi Của Giới Trẻ

- Kính thưa Chư Chức Sắc, Chư Chức Việc, Quý Bàn Trị Sự, Ban Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu,
- Quý Niên Trưởng, Quý Đồng Đạo, Quý Mạnh Thường Quân,
- Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Độc Giả
- Quý Huynh Tỷ & các Bạn Thanh Thiếu Niên Cao Đài.

Kính thưa Quý Vị, hiện nay phong trào Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại đang phát triển lớn mạnh và các em cũng ý thức được nhiệm vụ của thế hệ kế thừa, là quảng bá nền Tân Tôn Giáo đi khắp năm Châu và hỗ trợ tích cực cho các cơ sở Đạo để phổ truyền Giáo Lý Cao Đài đến khắp mọi nhà.

Với nhiệm vụ cao cả như thế các em bắt đầu bằng sự tạo đoàn kết trong các đoàn thể trẻ của Thanh Niên Cao Đài tại Hải Ngoại, để chuẩn bị cho Đại Hội Kỳ VIII có một tiếng nói chung, một Đại Hội chung của Thanh Thiếu Niên Cao Đài không phân biệt.

Để đạt được mục đích trên, các em phải bắt đầu chuẩn bị sau khi kết thúc Đại Hội Kỳ VII, bằng những trại Huấn Luyện Thiếu, Trưởng, từng bước từng bước một vững vàng. Trọng tâm của sự khởi đầu là 1 trại Huấn Luyện Tiến Bước vào hè vào năm 2011 và sau đó là trại hè Huấn Luyện Tiến Bước II vào năm 2013, cho các Trưởng của Thanh Thiếu Niên Cao Đài nói chung. Nói như vậy không phải chỉ có chuẩn bị một hay hai Trại Huấn Luyện Đoàn Kết mà thôi, mà còn rất nhiều việc các em phải làm, mà bước khởi đầu để chuẩn bị là thủ tục đầu tiên: tức là "**Tiền Đâu**", vì thế các em cần đến sự hỗ trợ của Quý Vị từ vật chất đến tinh thần, mọi sự đóng góp được khấu trừ thuế theo luật định và xin gởi về:

9315 Bolsa Ave, Box 84, Westminster, CA 92683.

Chi phiếu ghi: Cao-Dai Youth Association

Điện thoại liên lạc: (260) 226-3241, (714) 487-9764

Hiện nay tinh thần của ĐĐTNH Hải Ngoại đang dâng cao, với 1 Ban Chấp Hành Trẻ trung, tràn trề nhựa sống, làm việc nhanh gọn, khoa học, với những kỹ thuật sẵn có của tuổi trẻ nói ít, làm nhiều, không chủ trương nhìn khuyết điểm để chỉ trích, mà mục đích góp ý xây dựng, để cùng tiến, để trở thành thế hệ kế thừa năng động phụng sự cho nền Đại Đạo và Xã Hội.

Chúng Đệ Muội tha thiết được đón nhận sự ủng hộ của Quý Vị, để các em hoàn thành tâm nguyện trên. Thay mặt cho toàn thể thành viên Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, kính chúc Quý Vị và Gia Đình tràn đầy Hồng Ân của Thượng Đế, minh tâm kiến tánh, dìu dẫn Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, kịp về dự Hội Long Hoa.

Trân trọng kính chào.

Westminster, California ngày 1 tháng 3 năm 2016

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch, Ngô Thiện Đức